



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที่ ๑๓ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๒๒ มูลค่าข่าว ๑๗๙,๗๓๐.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## ทปอ. โอctr รัลเพิ่มภาระมหา'ลัย

- ไม่จัดงบ-ปรับงบด.พนักงาน
- 'อธิการมธ.' ชงขอเงินคืนปี'58

นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยถึงกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติจัดสรรงบประมาณเพื่อเบิกจ่ายเงินปรับเพิ่มคุณวุฒิให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งก่อนวันที่ 1 มกราคม 2555 จำนวน 54,801 คน จาก 79 มหาวิทยาลัยแห่งใหม่ผลย้อนหลังตั้งแต่ปี 2555-2557 โดยในปี 2555-2556 ให้มหาวิทยาลัยใช้เงินเหลือจ่ายของมหาวิทยาลัยจ่ายเอง แต่สำนักงบประมาณจะตั้งงบประมาณให้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 เป็นต้นไป ว่าการที่ ครม.



สมคิด เลิศไพฑูรย์

มีมติให้มหาวิทยาลัยใช้เงินเหลือจ่ายของมหาวิทยาลัยไปปรับเพิ่มเงินเดือนให้พนักงานมหาวิทยาลัย ใน พ.ศ.2555-2556 โดยที่ไม่ได้ระบุว่า จะตั้งงบประมาณจำนวนดังกล่าวคืนให้กับมหาวิทยาลัยหรือไม่ นั่นคือว่าไม่เป็นธรรมกับมหาวิทยาลัย แม้มหาวิทยาลัยรัฐอาจจะมีปัญหา เพราะสามารถปรับงบประมาณเหลือจ่ายที่จะต้องส่งคืนรัฐบาลมาใช้ได้ แต่ถ้าไม่พอต้องใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยจ่ายไปก่อน แต่กรณีมหาวิทยาลัยเล็กๆ ที่ได้รับงบประมาณน้อยทำให้เงินเหลือจ่ายก็อาจจะไม่เพียงพออาจจะมีปัญหาได้ แต่ที่จะเป็นปัญหามากที่สุดคือ กลุ่มมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐหรือมหาวิทยาลัยนอกระบบ เพราะมหาวิทยาลัย

เหล่านี้ได้รับเงินอุดหนุนครั้งเดียวแล้วแต่จะไปบริหารจัดการเอง ซึ่งมหาวิทยาลัยเหล่านี้ อาจจะต้องไปเจียดเงินจากงบประมาณด้านการวิจัยหรืองบประมาณพัฒนามหาวิทยาลัยอื่นๆ มาจ่าย เท่ากับว่าผลเสียจะเกิดกับนักศึกษาที่อาจ จะไม่ได้รับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพเท่าที่ควร ดังนั้น ทปอ.จะทบทวนสิ่งส่งรัฐบาลขอให้จัดสรรงบประมาณที่มหาวิทยาลัยต้องจ่ายให้พนักงาน ใน พ.ศ.2555-2556 คืนให้มหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ 2558 เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้ใช้เงินดังกล่าว ในการพัฒนาด้านต่างๆ ต่อไป

"การที่ ครม.มีมติเช่นนี้เท่ากับว่า รัฐบาลให้มหาวิทยาลัยใช้เงินมหาวิทยาลัยจ่าย เป็นการเพิ่มภาระให้มหาวิทยาลัยในสิ่งที่ไม่ได้ก่อ เพราะรัฐบาลเป็นคนขึ้นเงินเดือนให้ข้าราชการ จึงต้องให้ความเป็นธรรมกับพนักงานมหาวิทยาลัย ด้วย เพราะพนักงานมหาวิทยาลัยเดิมก็เป็นข้าราชการเช่นกัน ดังนั้นจึงควรได้รับสิทธิที่เท่าเทียมกัน ขณะเดียวกันเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้กับมหาวิทยาลัยก็ไม่ได้มากอยู่แล้ว เทียบแล้วเพียง 1 ใน 4 ของงบประมาณทั้งหมดที่มหาวิทยาลัยต้องใช้จริงเท่านั้น ที่เหลือมหาวิทยาลัยใช้เงินรายได้ของตนเอง พึ่งตัวเองมาตลอด ถ้ารัฐบาล จะมาเพิ่มภาระให้มหาวิทยาลัยอีก มหาวิทยาลัย ก็คงไปไหนไม่ได้ไกล" นายสมคิดกล่าว และว่าส่วนที่พนักงานมหาวิทยาลัยมีความกังวลว่ามหาวิทยาลัยจะไม่ปรับเพิ่มเงินเดือนให้ และอาจจะมีการฟ้องร้องนั้น ถ้าจะฟ้องก็ต้องฟ้องรัฐบาล เพราะมหาวิทยาลัยไม่มีเงิน แต่เชื่อว่าไม่มีที่ไหนไม่จ่าย เพียงแต่มหาวิทยาลัยอาจจะต้องควักเงินที่ใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัยมาจ่าย

ตามมติ ครม.แทนและจะกระทบกับคุณภาพการศึกษาได้

นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวว่า ในส่วนของ มศว เองเตรียมการไว้แล้ว คิดว่าถ้าเงินเหลือจ่ายไม่พอ ก็ต้องใช้เงินรายได้มหาวิทยาลัยจ่ายก่อน แต่ก็ยอมรับว่าอาจจะไม่มีมหาวิทยาลัย ที่ได้รับความเดือดร้อน หากต้องควักเงินรายได้มหาวิทยาลัยจ่าย ซึ่งเห็นด้วยที่ ทปอ.จะทำหนังสือถึงรัฐบาลขอให้จัดสรรงบประมาณคืนให้มหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ 2558